

NHỮNG XU HƯỚNG THIẾT KẾ TRÚC TRONG NĂM 2023

(Sưu tầm)

Kiến trúc thực sự là một trong những ngành công nghiệp sáng tạo và quan trọng nhất, trong đó các kiến trúc sư không chỉ cố gắng vượt qua nhau mà còn cả bản thân, ý tưởng và sáng tạo trong quá khứ của chính họ. Đây là lý do tại sao đầu năm luôn là thời điểm thú vị, đặc biệt là khi nói đến lĩnh vực kiến trúc. Các kiến trúc sư và nhà thiết kế phải thúc đẩy bản thân thích nghi với thực tế đang thay đổi, nắm bắt các xu hướng kiến trúc, công nghệ và phương pháp mới, sáng tạo, đột phá hơn.

Ngoài tiến bộ công nghệ, các xu hướng kiến trúc chủ yếu đáp ứng các yêu cầu lấy con người làm trung tâm và vào năm 2023, chúng ta kỳ vọng sẽ chứng kiến xu hướng tìm cách tối đa hóa không gian, đồng thời các công trình, sản phẩm định hướng thân thiện với môi trường... – tất cả đều lấy tính bền vững làm trọng tâm. Dưới đây sẽ là 5 xu hướng kiến trúc mà chúng tôi dự đoán sẽ dẫn đầu ngành trong năm 2023.

Xu Hướng Kiến Trúc Xanh

Trong năm 2022 xu hướng kiến trúc xanh đang dần trở nên phổ biến và chúng tôi tin rằng nó sẽ trở thành một xu hướng lâu đời và được nhân rộng vào năm 2023. Kiến trúc xanh chính là xu hướng thiết kế và thi công các công trình xây dựng để nhằm giảm thiểu tối đa có thể các tác động trong quá trình thi công với môi trường và cảnh quan thiên nhiên.

Không chỉ thế, những không gian trong kiến trúc xanh còn hướng tới mọi người lối sống xanh, nơi mọi người gần gũi với thiên nhiên hơn. Từ đó có thể tiết kiệm nguồn năng lượng, gìn giữ môi trường. Lượng ánh sáng tự nhiên dồi dào và cây xanh là những đặc điểm quan trọng của những ngôi nhà được thiết kế theo phong cách này. Mục đích kiến trúc xanh ở đây chính là có thể giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến môi trường và tiết kiệm được năng lượng, thay đổi những lối sống chưa tốt của con người trong công trình.



NHỮNG XU HƯỚNG THIẾT KẾ TRÚC TRONG NĂM 2023

Kiến trúc xanh có thể mang lại cảm giác thư giãn, tăng sự sáng tạo và đảm bảo được sự tỉnh táo, mang lại niềm hạnh phúc và hỗ trợ trong việc làm giảm các bệnh liên quan đến đường hô hấp hay các triệu chứng dị ứng và thậm chí là hen suyễn. Việc đô thị hóa đang ngày càng gia tăng và dẫn đến sự bùng nổ dân số, cùng với đó là hiện tượng đất chật người đông. Vậy nên trong thời điểm có rất ít khoảng xanh thì những điều này đang là điều cần thiết hơn bao giờ hết.

Ngoài việc hướng tới kiến trúc và lối sống xanh thì nguyên vật liệu xây dựng giờ đây cũng là mối lo hàng đầu cho các chủ đầu tư để làm sao giảm tải các chất thải xây dựng ra môi trường. Hiểu được nỗi lo đó Kiến Nhật – KNC đã triển khai giải pháp sử dụng sử dụng vật liệu xanh được nhập khẩu từ Châu Âu và ứng dụng ở nhiều công trình dự án với quy mô lớn nhỏ.



Vật liệu xanh xu hướng được ưa chuộng

Xem thêm: <https://kncvn.com/kien-thuc-san-pham/vat-lieu-kien-truc-xu-huong-ung-dung-moi-trong-xay-dung-cong-trinh/>

Xu Hướng Kiến Trúc Tiền Chế

Kiến trúc tiền chế đang là sự lựa chọn hàng đầu cho chủ đầu tư khi cần xây dựng các loại nhà thép tiền chế như: nhà xưởng, nhà kho, nhà trưng bày, siêu thị, công trình thương mại, nhà để ở... Bởi các ưu điểm vượt trội hơn sơ với cấu trúc truyền thống như tiết kiệm chi phí và thời gian thi công nhanh chóng. Kiến trúc tiền chế là loại nhà làm từ các vật liệu nhẹ được sản xuất sẵn tại nhà máy và được vận chuyển đến nơi thi công để tiến hành lắp đặt.



Công trình sử dụng vật liệu xanh

Kiến trúc tiền chế có trọng lượng nhẹ so với các vật liệu khác giúp làm giảm áp lực tải trọng về mọi mặt, tiết kiệm vật liệu phụ (so với các loại nhà cố định truyền thống), lắp dựng đơn giản, nhanh chóng, bất chấp mọi điều kiện thời tiết, tận dụng tối đa không gian nhà xưởng với dải bước nhịp lớn. Đây là một hệ thống nhà cực kỳ linh hoạt, cho phép trang bị bên trong để đáp ứng mọi công năng và trang trí bên ngoài để thỏa mãn thiết kế kiến trúc đẹp nhà tiền chế dân dụng. Hơn nữa, nó còn sở hữu độ bền lâu dài.

Chính những lý do trên khiến nhà tiền chế là xu hướng kiến trúc lý tưởng để sử dụng làm nhà xưởng, nhà kho, nhà trưng bày, siêu thị...và các công trình dân dụng khác như nhà hàng hàng, quán cafe, Showroom thậm chí là nhà phố và biệt thự.

Xu Hướng Kiến Trúc Cửa Tầng Hình

Cửa tầng hình – biến không gian sống trở nên hoàn hảo hơn. Để thiết kế loại cửa kiểu này chủ yếu dựa vào chất liệu, màu sắc và cách tận dụng không gian. Đặc biệt là lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế nội thất thông minh. Tuy nhiên, các cánh cửa vẫn được thiết kế cẩn thận và trang bị hệ thống ốp chân tường. Ngoài ra còn có thể biến đổi đa dạng trong phong cách thiết kế khác nhau như: kéo, trượt, đẩy, xoay vòng...



Thiết kế linh hoạt mặt tiền bằng tạo hình đường cong

Có rất nhiều cách giúp tạo được cửa tầng hình trong căn nhà của bạn như: đồng nhất chất liệu cho cửa và tường, kết hợp cửa vào tường tròn, dùng cửa để ẩn đi kho chứa đồ, làm nổi bật cánh cửa,Thiết kế theo xu hướng kiến trúc cửa tầng hình trong không gian sống sẽ giúp tiết kiệm thêm nhiều diện tích, tạo sự độc đáo, biến căn nhà của bạn trở nên hoàn hảo và đáng sống hơn. Đây là một trong những giải pháp tối ưu cho căn nhà có diện tích nhỏ.

Để có được kiến trúc đẹp và linh hoạt hiện nay trong giới xây dựng họ đã áp dụng thi công một loại sàn công nghệ mới thay thế cho sàn truyền thống để giúp cho không gian nhà ở thêm thông thoáng

Sàn công nghệ cho phép công trình vượt nhịp lên tới 20m, không cần bố trí quá nhiều cột trong nhà do vậy tạo nên không gian kiến trúc vô cùng thông thoáng, giúp Chủ nhà thoải sức sáng tạo không gian kiến trúc và nội thất ngôi nhà của mình, nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn cho công trình khi đưa vào sử dụng.

Xu Hướng Kiến Trúc Thô Mộc

Các xu hướng đều theo vòng tròn và những gì từng bị coi là cũ và lỗi thời lại trở nên mới và hiện đại – trong thời trang, âm nhạc, nghệ thuật và đặc biệt là kiến trúc. Xu hướng kiến trúc theo chủ nghĩa thô mộc đã trở nên phổ biến trước khi đạt đến đỉnh cao vào giữa những năm 1970. Phong cách thô mộc được lấy cảm hứng và có nguồn gốc xuất phát từ phương Tây từ thập niên 50-70 của nước Anh, sau đó bắt đầu được phổ biến nhiều hơn và hiện nay tại Việt Nam phong cách này đã gây sốt trở lại.

Thiết kế thô mộc thường tạo điểm nhấn bởi các chi tiết thiết kế mang vẻ đẹp tự nhiên nên các vật liệu được kiến trúc sư sử dụng sẽ là những nguyên vật liệu như gỗ, đá, gạch, bê tông... và toàn bộ vật liệu thường được giữ nguyên

màu sắc để có được vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc nhất có thể. Dễ thấy nhất là sự hiện diện của quầy bếp bê tông or toàn bộ cấu trúc ngôi nhà đều giữ nguyên màu của bê tông với đường nét gọn gàng, sắc nét, góc cạnh ngang dọc tương phản mạnh, có thể xuất hiện nhiều yếu tố cong chéo hoặc độ dốc lớn.



Lối thiết kế đơn giản nhưng thể hiện sự đẳng cấp, sang trọng

Màu sắc trầm mang tính trung lập cao tạo cảm giác thân thuộc, gần gũi cho người sử dụng. Có thể thấy rằng, phong cách “thô mộc” phù hợp với những người yêu vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc, đường nét chắc chắn, mạnh mẽ, mang hơi hướng kỹ thuật. Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một phong cách thiết kế hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ mộc mạc thì xu hướng kiến trúc “thô mộc” chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Xu Hướng Kiến Trúc Nhà Nổi

Nhà nổi là hình ảnh đã quá quen thuộc ở Việt Nam, đặc biệt là ở những tỉnh miền Tây sông nước. Về cơ bản, kết cấu của nhà nổi sẽ giống như những căn

nhà truyền thống khác nhưng điểm khác biệt là nó có thể nổi trên mặt nước. Chính vì vậy, khi lựa chọn vật liệu xây dựng, người ta thường sử dụng những chất liệu nhẹ như gạch, gỗ, nhựa... Còn phía dưới nền nhà sẽ có phao và xếp dày, cứng để giảm áp lực của căn nhà lên mặt nước và giúp nó không chìm.



Xu hướng thiết kế kiến trúc nhà nổi

Trước kia, nhà nổi thường chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại chỗ cho người dân. Song với lợi thế gần sông, hồ, vùng vịnh... thậm chí là gần biển nên giờ đây nó còn là xu hướng kiến trúc trong kinh doanh, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch... Do đó, tùy vào mục đích sử dụng mà cách trang trí, xây dựng nhà nổi sẽ khác nhau. Phong cách trang trí cũng khá đa dạng, từ đơn giản, hiện đại, cổ điển cho đến hòa hợp với thiên nhiên...

Do được xây dựng trên mặt nước nên sẽ không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng vào mùa mưa, lũ nên các chủ nhà và các chủ đầu tư cần chú trọng vào vật liệu, phải đảm bảo khả năng chống thấm, chất liệu nhẹ, độ bền cao, xây nhà cao hơn mực nước dâng. Đồng thời cũng phải chú ý đến số lượng thành viên trong gia đình để sắp xếp diện tích sinh hoạt cho hợp lý.

Kiến trúc năm 2023 được hứa hẹn là một năm vô cùng nhộn nhịp khi xuất hiện nhiều ý tưởng đột phá, táo bạo. Sự xuất hiện của các yêu cầu đầy tham vọng trong tình hình mới, buộc các kiến trúc sư phải tìm giải pháp kiến trúc cho phù hợp. “ Tính bền vững ” sẽ là từ khóa xuyên suốt cho xu hướng kiến trúc 2023, đặt ra thách thức không chỉ cho các kiến trúc sư mà còn cả chủ đầu tư. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo cũng đã trở thành chủ đề bền vững trong bối cảnh phát triển xu hướng kiến trúc công trình xanh.